



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
19 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, 77kaoded, thansetthakij, nationweekend, newtv, innnews, sanook, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงผลการสอบสวนและควบคุมโรคใน จ.ระยอง และกทม. วันที่ 17 ก.ค. มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจหาเชื้อ 1,374 คน ได้ผลแล้ว 104 คน เป็นลบทั้งหมด รอผล 1,270 คน รวมตั้งแต่ 14-17 ก.ค. ตรวจหาเชื้อแล้ว 5,570 คน โดย 4,300 คนไม่ติดเชื้อ และอยู่ระหว่างรอผลอีก 1,270 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการ Covid-19 จ.นครราชสีมา ออกประเมินสถานประกอบการในพื้นที่และชี้แจงแนวทางข้อปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 5 สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สสจ.บึงกาฬ ย้ำประชาชนที่เดินทางมาจาก จ.ระยอง ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-จหน.สสจ.ระยอง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดตามห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ในบริเวณรอบโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัด พร้อมเปิดการเรียนการสอน ตามมาตรการควบคุมโรคในวันจันทร์นี้

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิทูรย์

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย (กลับจากสหรัฐ 2 ราย บาหลีเรน 1 ราย อียิปต์ 4 ราย) เข้าพักใน State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,246 ราย หายป่วยแล้ว 3,096 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ยังรักษาในรพ. 92 ราย และเป็นวันที่ 54 ที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ ส่วนกรณีทหารอียิปต์ จ.ระยอง และเด็กชูดาน กทม. กกก.วิชาการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแนะนำว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดพูดคุย คลุกคลีผู้ป่วย กรณีระยอง 12 ราย ส่วนชูดาน 7 ราย สำหรับผู้ที่ไปรับการตรวจจากกรลชวนิรภัยพระราชทาน วันที่ 17 ก.ค. ตรวจเพิ่ม 1,374 ราย ไม่พบเชื้อ 104 ราย เหลืออีก 1,270 ราย ส่วน กทม.ตรวจ 364 ราย ไม่พบเชื้อ แต่หากไม่สบายใจให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการระบบทางเดินหายใจให้ไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านทันที สำหรับผู้ที่เดินทางไปจ.ระยองแล้วกลับบ้านไม่จำเป็นต้องกักตัว ทั้งนี้ มีการสุบไทม์ไลน์ พ่อของเด็กหญิงชูดานขณะเดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมเผยแพร่ผลตรวจไม่พบติดเชื้อโควิด 19

โดยวันที่ 20 ก.ค.นี้ จ.ระยอง จะเปิดโรงเรียนทั้งหมดตามปกติ และที่ประชุมศบค.ชุดเล็กกำหนดจัดกิจกรรมที่ จ.ระยอง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยวันที่ 8 ส.ค. แข่งขันฟุตบอลไทยลีกออลสตาร์ วันที่ 9 ส.ค. วังมหาราชอน และจังหวัดเสนอจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์ มีผู้เข้าชมและมีการถ่ายทอดสด รวมทั้งติดต่อกองถ่ายภาพยนตร์จากเกาหลีใต้มาใช้ระยองเป็นสถานที่ถ่ายทำ และมีกลุ่ม Medical and Wellness เข้ามาในปลายเดือนส.ค. จะนำเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่วันพุธที่ 22 ก.ค. เพื่อมีมติต่อไป

สำหรับร่างมาตรการสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว มี 2 ประเภท คือ กลุ่มที่มีใบอนุญาตทำงาน มีวีซ่าแล้ว และกลุ่มที่ยังไม่มีใบอนุญาต จะอนุญาตให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร เข้ามาก่อน โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ 1.มีหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 2.มีใบรับรองแพทย์ 3.ผู้ประกอบการต้องวางเงินประกันค่าใช้จ่ายของแรงงาน โดยต้องมีการแสดมปวีซ่า ตรวจหาเชื้อโควิด ตรวจสุขภาพ เข้าสู่ Local Quarantine 14 วัน และต้องลงแอปพลิเคชันติดตามตัว ส่วนกรณีนักการทูตที่ไม่สามารถเข้าพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งได้ ขณะนี้ได้ประสานเพื่อให้เข้าพักในโรงแรม Grand Centre Point Terminal 21 ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวแบบ ASQ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่กักกันโรคทางเลือกได้ที่ [www.hsscovid.com](http://www.hsscovid.com)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายชิตเกียรติ อัดถาวร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.ต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรการต่อบุคคลทางการทูตที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และการทบทวนความเข้มข้นของมาตรการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอความร่วมมือแต่ละสำนักงานพิจารณาใช้สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้แทนการกักตัว ณ ที่พำนัก โดยหากมีความคับขันและได้รับความเห็นชอบเรื่องการทบทวนแนวปฏิบัติจากที่ประชุม ศบค. จะรีบสื่อสารทำความเข้าใจกับคณะทูตต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

## ประเด็นข่าว

-ปลัด ก.มหาดไทย ยืนยันประชาชนที่เดินทางมาจากระยองหรือกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน และไม่ต้องแสดงตัวกับทางจังหวัด ยกเว้นมีอาการหรือกังวลเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ต้องแจ้งจนท.สาธารณสุข โดยหากเกิดสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง คณะควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดสามารถเพิ่มเติมและออกประกาศได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า หลังประกาศให้ประชาชนที่กลับมาจากระยองและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2563 มีประชาชนมารายงานตัวทั้งหมด 6 ราย กักตัวที่รพ.ของรัฐ ล่าสุดผลตรวจไม่พบเชื้อ 5 ราย และรอผลอีก 1 ราย แต่ทั้งหมดยังต้องกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางไป จ.ระยอง และยังไม่ได้แจ้งให้รับมารายงานตัว ส่วนที่ จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รักษาการผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีผู้ปกครองและนักเรียน 39 คน เดินทางกลับจากระยองหยุดเรียนและกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวัง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐ, bangkokbiznews, js100, tnnthailand, thansethakij, thebangkokinsight)

-นพ.พลวรรธน วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ เผย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ได้มีการลบข้อมูลผู้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเป็นครั้งแรกหลังจากเก็บข้อมูลครบ 60 วัน รวมถึงข้อมูลผู้ประเมินร้านค้า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่ได้มีการนำข้อมูลไปทำอย่างอื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผ.ศบค.กทม.ขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการที่พักอาศัย ผู้ประกอบการสถานพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด19 ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกทม. ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร 09 4386 0051 หรือ ศูนย์เอราวัณ โทร. 1646 หรือติดต่อพ.สภ.กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตใกล้เคียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ siangtai

-ผวจ.ภูเก็ตสั่งตรวจสถานบันเทิงอย่างเข้มงวด หากฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-เลขาธิการ กพฐ. ตรวจสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพฐ. ณ สนามสอบ ม.สวนดุสิต กทม. ผู้มีสิทธิ์สอบ 1,180 คน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และจัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่าง ห้องละไม่เกิน 20 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ ระบายงานตัวบุคคลที่เดินทางกลับจาก UAE โดยผ่านการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ครบ 14 วัน จำนวน 165 คน

**สถานการณ์อื่น ๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ pptv

-ทบ. จัดระบบเกณฑ์ทหาร 2563 รูปแบบใหม่ เน้นคัดกรอง รักษาระยะห่าง จำกัดคน สวมหน้ากากทุกขั้นตอน

**ประเด็นผลกระทบ**

**1.การชุมนุม free youth**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (nationweekend, thansethakij)

-พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก สตช. เตือนกลุ่มเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH และ กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ที่ชุมนุมจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ใช้วีจาญาณในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก อย่าฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด้าน พ.ต.อ.อิทธิพล พงษ์ธร ผกก.สน.สำราญราษฎร์ อ่านข้อกฎหมายผ่านเครื่องขยายเสียงให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับทราบ แจ้งถึงสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาด ขอให้เว้นระยะห่าง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด)

-นายทัตเทพ เรืองประไพเสรีกิจ เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก กล่าวตอนหนึ่งในการชุมนุมว่า การแพร่ระบาดของโควิดครั้งใหญ่เกือบคุมได้ แต่รัฐบาลกลับปล่อยให้แก๊งไอพีเข้ามาพร้อมเชื้อ และขอเรียกร้อง 3 ข้อ 1.ต้องประกาศยุบสภา 2.หยุดคุกคามประชาชน 3.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ให้เวลารัฐบาล 2 สัปดาห์ หากไม่มีการตอบรับข้อเรียกร้อง จะยกระดับการชุมนุมต่อไป

**2.การควบคุมโรค จ.ระยอง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-บริเวณหน้าห้างฯ แพชชั่น ยังมีรถพระราชทานพร้อมจนท.สาธารณสุขให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ส่วนที่ห้างฯ เซ็นทรัล ที่ชั้นล่าง มีทีมแพทย์ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวมทั้งตรวจสุขภาพจิต ประเมินความเครียดของประชาชน โดย นพ.สุนทร เจริญภูมิกรกิจ นพ.สจจ.ระยอง เผยว่า จากการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ สำหรับกลุ่มเสี่ยงพนักงานโรงแรม พนักงานห้างฯ ตรวจแล้ว 100 % ไม่พบผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงสูงให้กักตัว 14 วัน ยังไม่มีใครป่วย ส่วนผลตรวจวันนี้ต้องรอผลวันที่ 19 ก.ค. 2563

**3.แรงงานต่างด้าวเถื่อน**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

## ประเด็นข่าว

-นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุ มีขบวนการนายหน้าเถื่อนอ้างว่าสามารถนำตัวเข้ามาทำงานในประเทศได้ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราสูง และนำหากจะนำเข้าแรงงาน นายจ้างดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านบ.นำเข้าที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น เพราะแรงงานผิดกฎหมายจะเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ซึ่งมีโทษหนัก

### 4.ข้อเสนอแก้ปัญหาการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายธนารักษ์ จรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิดตัวเทปแรกของรายการเฟซบุ๊กไลฟ์ "ก้าวหน้า Talk : คุณถาม เราตอบ" ถึงประเด็นโควิด-19 ว่า การแก้ไขการแพร่ระบาดในระยะที่ 2 ต้องทำไปด้วยกัน 3 มาตรการ คือ 1) มาตรการปิดเมือง 2) มาตรการสาธารณสุข และ 3) มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในระลอกแรก มาตรการปิดเมืองกับมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจทำคนละช่วงเวลา ถ้ามีการระบาดขึ้นอีกครั้ง เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปิดเมืองถึง 3 เดือน แต่ปิดแค่ระยะพักตัวของเชื้อไวรัสคือ 14 วัน และระหว่างนี้ให้ออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองให้ทันทั่วถึงและทั่วถึง จะบรรเทาผลกระทบของประชาชนได้

### 5.เสนอจัดกรม.สัญญาที่จ.ระยอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เสนอนายกฯ พิจารณาจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จ.ระยอง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นแก่ประชาชน รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์ bangkokbiznews, sanook)

-**อิหร่าน** ประธานาธิบดีอิหร่าน เตือนว่า อาจมีชาวอิหร่านติดเชื้อแล้วมากกว่า 25 ล้านราย นับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรก และ อีก 30 ล้านรายอาจติดเชื้อในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สูงกว่าตัวเลขที่ทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 271,606 ราย

-**สหรัฐ** นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่เห็นด้วยกับการออกคำสั่งบังคับให้ชาวอเมริกันทั่วประเทศสวมหน้ากากอนามัยเพื่อควบคุมการระบาด โดยระบุว่าประชาชนควรมีอิสระ

-**อินเดีย** มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 26,273 ราย และติดเชื้อ 1,038,716 ราย

-**อังกฤษ** หยุดรายงานยอดผู้เสียชีวิต หลังรัฐบาลสั่งทบทวนการคำนวณข้อมูลเนื่องจากกังวลว่าตัวเลขอาจสูงกว่าความเป็นจริง ขณะที่ ทีมวิจัยของ ม.คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ระบุว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแอปพลิเคชันติดตามผลอาการป่วย สามารถจำแนกอาการของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ 6 ระยะ โดยระยะ 1 มีลักษณะคล้ายหวัด สูญเสียการดมกลิ่น ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก แต่ไม่มีไข้ ระยะ 2 เหมือนกับระยะแรกแต่มีไข้ และไม่ยอมอาหาร ระยะ 3 อาหารไม่ย่อย ปวดศีรษะ ท้องร่วง เจ็บหน้าอก แต่ไม่ไอ ระยะ 4 อาการรุนแรงขึ้นที่หนึ่ง เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ ไอ ไข้สูง เจ็บหน้าอก เสียงแหบ ระยะ 5 อาการรุนแรงขึ้นที่สอง เบื่อ สับสน ปวดศีรษะ ไอ ไข้สูง เสียงแหบ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยล้า และระยะ 6 อาการรุนแรงขึ้นที่สาม มีอาการทั้งหมด รวมถึงหายใจไม่สะดวก เจ็บช่องท้อง โดยผู้ป่วยระยะ 4-6 มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเข้ารับการรักษาในรพ. และอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้ อังกฤษพยายามคิดค้นวิธีการตรวจหาเชื้อที่ง่าย รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ โดยเริ่มการทดลองตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย นอกจากนี้ เตรียมแจกชุดตรวจด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ที่เรียกว่า AbC-19

-**ออสเตรเลีย** เปิดตัวชุดตรวจเลือดหาเชื้อโควิด -19 รัผลในเวลาเพียง 20 นาที นอกจากนี้ ยังสามารถระบุได้ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนหน้านี้หรือไม่ แม้จะหายขาดจากอาการป่วยแล้ว

-**จีน** จำกัดการเดินทางที่เข้มข้นขึ้นในเมืองอู๋หมี่ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มีประชากรประมาณ 3.5 ล้านคน และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน โดยยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 200 เที่ยวบินเข้า-ออกเมือง

-**WHO** ชี้สถานการณ์ในบราซิล เริ่มเข้าสู่ภาวะเสถียร โดยเมื่อช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. มีความเร็วในการแพร่กระจายของไวรัสสูงถึง 1.5 และ 2.0 ในบางพื้นที่ แต่ปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ระหว่าง 0.5-1.5

-**แอฟริกาใต้** จะลดจำนวนวันกักโรคโควิด 19 เหลือ 10 วัน แม้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 14,189,018 ราย เพิ่มขึ้น 242,381 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 60,142 ราย เพิ่มขึ้น 206 ราย รักษาหาย 8,455,165 ราย เพิ่มขึ้น 177,424 ราย เสียชีวิต 602,714 ราย เพิ่มขึ้น 6,662 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ข่าวข้นคนเค็ม

-ทั้งในฐานะรรมช.สธ. และผู้แทนราษฎร อัดแคมเปญ แจกทันที 1 แสนบาท ถ้าติดโควิดที่ระยอง จัดโปรโมชันเตะบอล-แสดงคอนเสิร์ต-เปิดเมืองให้ถ่ายหนึ่ง ฯลฯ หวังการท่องเที่ยวปลุกเศรษฐกิจ กระแสตอบแค่กระตือรือร้นด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลต้องออกแรงหนักและด่วนกว่านี้ ด้วยการจัดประชุมกรม.สัญญาที่ระยอง ก่อนวันหยุดยาวปลายเดือนก.ค. เพื่อเรียกความเชื่อมั่น พร้อมกับสั่งผู้ว่าจังหวัดเลิกมาตรการกักตัวคนมาจากระยอง 14 วันแบบเหมารวม

### จับผู้ลักลอบขายหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พ.ต.บารมี ภักดีบุรุษ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2107 มุกดาหาร นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน เข้าจับกุมผู้นำเข้าสินค้าหนีภาษีศุลกากรจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มาขึ้นฝั่งที่บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร พบเป็นหน้ากากอนามัยยี่ห้อ TOMIHU 49 กล่อง

ประเด็นข่าว
<p>2,450 ชิ้น และหน้ากากอนามัยยี่ห้อ khu trang vn anh อีก 48 กล่อง 2,400 ชิ้น ได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีต่อไป</p>
<p><b>ย้ายผอ.รพ.ขอนแก่น</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ nationtv  -ที่รพ.ขอนแก่น เครือข่ายประชาชนอีสานรวมการเฉพาะกิจ ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ขอนแก่น เปิดเวทีกลางแจ้งทวงคืนรพ.หมอมหาชัยให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.เหมือนเดิม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ระลอกสอง  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา  -กรณีปลัด สธ. แต่งตั้งกรรมการสอบ นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เนื่องจากมีข้อร้องเรียน 7 ข้อ นพ.ชาญชัย ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทุกประเด็นข้อกล่าวหาถูกตีตกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีมูลความจริง โดยมี 4 ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างบัญชีกองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น กับกรณีที่นพ.ชาญชัย อ้างคืนกำไรให้กับสมาชิกสวัสดิการร้านค้ารพ.ขอนแก่น ทั้งที่เปิดดำเนินการเพียง 5 เดือน โดยมีกำไร 6.69 ล้านบาท และส่งจ่ายจนท. 3,433 คน คนละ 2,000 บาท รวม 6,866,000 บาท โดยรับประชุมกรรมการนโยบายหลังคำสั่งย้ายออกเพียง 1 วัน และอีก 2 วัน เงินถูกโอนเข้าบัญชีอย่างเร่งรีบ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ไม่ได้ส่งมอบบัญชีกองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น ให้ทพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ขอนแก่น ทำให้ทพ.เกรียงศักดิ์ต้องไปลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอ Statement จากธนาคารด้วยตนเอง พยานรายหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รพ.ขอนแก่น ยืนยันว่า สมุดบัญชี กองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น มี 3 เล่ม</p>
<p><b>โรคไข้วัดช้อยคลาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, thailandplus  -กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้วัดช้อยคลายเพิ่มขึ้น จากการพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาค และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ซึ่งปัจจุบันสามารถพบผู้ป่วยในภาคอื่นๆ นอกจากภาคใต้ได้ ประกอบกับยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้เอื้อต่อการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>
<p><b>แมงมุมพิษ จ.กระบี่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ pptv  -นางจันทรีทิพย์ วงดาว อายุ 51 ปี อยู่ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ถูกแมงมุมมีพิษไม่ทราบชนิดกัดที่ข้อมือซ้าย อาการสาหัส ถูกนำส่งไอซียู รพ.กระบี่ หัวใจหยุดเต้น 4 ครั้ง แพทย์ต้องดูแลใกล้ชิด และ 7 วันต่อมาเสียชีวิต ผอ.รพ.กระบี่ ระบุว่า สาเหตุอาจเกิดจากพิษแมงมุมที่กัด และมีภาวะโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น ไตวาย รวมทั้งโรคธาลัสซีเมีย  ล่าสุด ด.ญ.นลินทิพย์ ส่งแสง วัย 8 ขวบ อยู่ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ถูกแมงมุมกัดที่ข้อมือซ้าย ขณะนอนดูทีวี มีอาการปวดมากและคลื่นไส้อาเจียน ไปรพ.ปลายพระยา โดยนำแมงมุมขนาดใหญ่ตัวสีน้ำตาลลายเสือไปให้ดูด้วย พบแต่พยาบาลซึ่งได้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผล แต่ไม่ได้ดูตัวแมงมุม เพียงแต่บอกว่าแมงมุมในเมืองไทยไม่มีพิษ และให้ยาแก้ปวดแก้คันแก้แพ้กลับมามาทานที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้น ปวดมากขึ้นจนไปถึงหัวไหล่ และมีไข้ร่วมด้วย จึงพาไปรพ.ปลายพระยาอีกครั้ง แพทย์ให้ยาแก้แพ้มารับประทาน อาการไข้เริ่มทุเลาลงแล้ว แต่กังวลว่าอายุเป็นแมงมุมพิษ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ</p>
<p><b>นักเรียนอาหารเป็นพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด  -ผู้ปกครองนำนักเรียนโรงเรียนห้วยแอ้ววิทยา ต.ห้วยแอ้ว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ประมาณ 30 คน เข้ารักษาตัวที่รพ.หนองบัวระเหว ด้วยอาการท้องเสียรุนแรง อาเจียน มีไข้สูง คาดอาหารเป็นพิษ โดยเด็กนักเรียนหลายรายอาการหนัก แพทย์ต้องส่งต่อไปรพ.ชัยภูมิ โดย ด.ญ.ธิดาพร เผ่าพงษ์ นักเรียนชั้น ป.6. โรงเรียนห้วยแอ้ววิทยา เล่าว่า ช่วงเที่ยงวันที่ 17 ก.ค. ได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นยำรวมมิตร ประกอบด้วย วุ้นเส้น หมูยอ หมูสับ และไส้กรอก รวมทั้งผลไม้เป็นลำไยและนม</p>
<p><b>แอปฯ คัดแยกเห็ดไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์  -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ม.มหาสารคาม จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา Application Mushroom Image Matching ที่ชื่อว่า "คัดแยกเห็ดไทย" เพื่อใช้ตรวจสอบเห็ดมีพิษและเห็ดที่รับประทานได้ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบนสมาร์ตโฟนแบบ Android</p>
<p><b>ช่องว่างเบิกคำรักษาประกันสังคมกับบัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Kapook  -เฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อมูลผู้ป่วยรายหนึ่งระบุว่า เป็นช่องว่างของการใช้สิทธิการรักษา โดยหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งมีประกันสังคมอยู่ที่รพ. A แต่ฝากครรภ์ที่รพ. B เมื่ออายุครรภ์ 7 เดือน เด็กในท้องมีอาการโตบวมผิดปกติ แพทย์รพ.ที่มีสิทธิประกันสังคมจึงให้นอนรพ.และฉีดยากระตุ้นปอดทารกในครรภ์ 4 เข็ม หลังจากนั้นได้ติดต่อไปยังประกันสังคมของรพ.เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ระบุว่า เป็นยาที่ฉีดให้ลูก ประกันสังคมไม่ครอบคลุม ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาไป 4 พันกว่าบาท เมื่อสอบถามสายด่วนประกันสังคมได้รับคำตอบเหมือนรพ. แต่เมื่อติดต่อไปสสช. เจ้าหน้าที่ที่แจ้งว่า เด็กยังไม่คลอด สิทธิบัตรทองไม่ครอบคลุม ให้ใช้สิทธิร่วมกับแม่</p>